

รายงานเกี่ยวกับประเทศไทยในการประชุมทุก 2 สัปดาห์ที่เจนีวา - 28 กุมภาพันธ์ 2017

เราขอแสดงความผิดหวังต่อการตัดสินใจของประเทศไทยที่ระงับการพิจารณาร่างพรบ.

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย
และขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเสนอร่างกฎหมายนี้อีกครั้งต่อสภาเพื่อ
ทำให้การกระทำอันร้ายแรงนี้เป็นความผิดทางอาญา

แม้รัฐบาลไทยจะมีมติรับร่างกฎหมายฉบับนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว
แต่สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้รับรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐบาลทหาร ได้ระงับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้
หากมีการประกาศใช้เป็นกฎหมาย
จะส่งผลทำให้การซ้อมทรมานหรือการทำให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับถือเป็นความผิดทางอาญา

กระทรวงยุติธรรมของไทยได้ร่วมทำงานร่างกฎหมายเฉพาะฉบับนี้อย่างไม่ย่อท้อมาหลายปี
การตัดสินใจปฏิเสธร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่งหากคำนี้
ว่าไทยยังคงถูกกล่าวหาว่ามีกรณีซ้อมทรมานและบังคับสูญหายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
จึงเป็นเรื่องน่าวิตกมากกว่าการซ้อมทรมานและการอุ้มหายจะยังเกิดขึ้นต่อไปหากไม่มีการแก้ปัญหาด้วยกฎหมาย
จนถึงบัดนี้

ยังไม่มีควมรับผิดชอบในคดีซ้อมทรมานและบังคับอุ้มหายเนื่องจากการไม่มีกรอบทางกฎหมายที่ใช้บังคับ
ส่งผลทำให้ไม่สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดทางอาญาอันร้ายแรงนี้มาลงโทษอย่างเหมาะสม

การตัดสินใจไม่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย
ยังทำให้ครอบครัวผู้หายสาบสูญใจสลายอีกด้วย
ผู้คนเหล่านั้นมีสิทธิทราบความจริงว่าญาติพี่น้องของตนหายตัวไปอย่างไร
รวมทั้งรับทราบความคืบหน้าและผลการสอบสวนคดี

คณะทำงานว่าด้วยการบังคับบุคคลให้สูญหายแห่งสหประชาชาติบันทึกกรณีบุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับใน
ประเทศไทยไว้ถึง 82 กรณี ซึ่งรวมถึงการหายตัวไปของนายสมชาย นีละไพจิตร
ทนายความผู้มีส่วนงานเป็นที่ยอมรับในปี 2004 และนายพอลละจี “บิลลี่” รักจงเจริญ
นักสิทธิมนุษยชนในปี 2014 เมื่อเร็วๆ นี้
กรมสอบสวนคดีพิเศษประกาศยุติการสอบสวนกรณีการหายตัวไปของนายสมชาย นีละไพจิตร

โดยให้เหตุผลว่าไม่มีกฎหมายบังคับใช้การกระทำความผิด นอกจากนี้
สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังรู้สึกกังวลต่อการดำเนินคดีที่เพิ่มมากขึ้นกับผู้พิทักษ์
สิทธิมนุษยชนในไทยผู้รายงานกรณีกล่าวหาว่ามีการซ้อมทรมานและปฏิบัติอย่างมิชอบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่เจนีวา

จะทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2017 ที่จะถึง

โดยจะพิจารณาการปฏิบัติตามพันธกรณีของไทยภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางก
ารเมือง

จบ

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Rupert Colville (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) or Liz
Throssell (+41 22 917 9466 /ethrossell@ohchr.org) or Ravina Shamdasani (+41 22 917
9169 / rshamdasani@ohchr.org)

แท็กและแฮชแท็ก: ทวิตเตอร์@UNHumanRights, เฟสบุ๊ก [unitednationshumanrights](https://www.facebook.com/unitednationshumanrights)